

Bài Học 8

* 14 Tháng 11 – 20 Tháng 11

Cuộc Cải Cách Của Vua Giô-si-a



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: 2 Sử ký 33; Ha-ba-cúc 1:2-4; 2 Các Vua 22; Phi-líp 2:3-8; 2 Các Vua 23:1-28; 1 Cô-rinh-tô 5:7.

Câu Gốc: “Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà trứu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa” (2 Các Vua 23:25).

Đã là phụ huynh, ai cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh con em lựa chọn điều tai hại cho chúng. Đây là kinh nghiệm không phải chỉ riêng các bậc làm cha làm mẹ mới trải nghiệm, nhưng chính mỗi người chúng ta cũng đã từng thấy bạn bè, bà con hay những người khác chọn những điều nguy hại cho họ. Đây là khía cạnh không may của khả năng tự do lựa chọn. Tuy nhiên, nếu nhìn ngược lại, tự do lựa chọn sẽ không có ý nghĩa gì khi con người không có khả năng lựa chọn điều sai lạc. Một người mang tiếng có sự “tự do”, nhưng nếu chỉ có thể chọn lựa điều phải và không thể nào chọn lựa được điều trái, thì thật sự người ấy không có tự do, nhất là tự do luân lý.

Phần lớn Kinh Thánh là lịch sử ghi lại các cố gắng của Đức Chúa Trời nhằm cảnh báo nhân loại đừng làm quyết định sai lầm.

Nhưng trong tuần này chúng ta tìm hiểu về một trong số rất ít các vị vua Do Thái, là một nhân vật khôn ngoan biết dùng sự tự do lựa chọn của mình để làm “điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va”.

Vua Ma-na-se Và Vua A-môn

Hãy Đọc trong sách 2 Sử ký 33. Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cho chúng ta biết vua Ma-na-ên rất sai lạc như thế nào? Nhưng quan trọng hơn hết, đoạn này dạy chúng ta điều gì về sự sẵn lòng tha thứ của Đức Chúa Trời?

“Hành vi hối cải của vua Ma-na-sê rất đáng khen ngợi, song nó đã quá trễ để có thể cứu vãn vương quốc Giu-đa khỏi bao ảnh hưởng xấu xa đã ăn sâu bám rễ vào trong đời sống quốc gia sau nhiều năm thực hành tập tục thờ cúng tà thần. Có nhiều quốc gia đã sụp đổ vĩnh viễn và không bao giờ khôi phục trở lại.”—Phỏng trích từ trang 383 trong sách Các Tiên Tri và Các Vua của tác giả Ellen G. White. Và đáng buồn hơn, vua A-môn, con của vua Ma-na-ên, là một trong những người mà tư tưởng đã bị sự thoái nát của vua Ma-na-ên làm cho bị đầu độc sâu xa. Vua A-môn nối ngôi sau khi vua cha băng hà. “Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va y như Ma-na-se, cha người, đã làm, cúng tế cho các tượng chạm mà Ma-na-se, cha người, đã làm, và hầu việc chúng nó” (2 Sử ký 33:22). Nhưng vua A-môn còn tệ hơn cả cha mình, vì ông không bao giờ biết ăn năn hối hận.

Không ai không từng chính bản thân trải nghiệm các hậu quả đau buồn và ghê tởm của tội lỗi, dầu rằng đó là các tội đã được thứ tha? Lời hứa quý báu nào dành cho những ai chiến thắng tội lỗi mà bạn có thể xưng nhận? Tại sao ngay bây giờ chúng ta không nhanh chóng đón lấy các sự hứa cho ấy, trước khi tội lỗi có cơ hội thi thố những hậu quả độc hại của nó?

Một Tân Vương

Tình hình trong nước ra sao khi tân vương lên ngôi? (2 Sử ký 33:25)

Vị vua trẻ lên ngôi trong lúc tình hình đất nước rất lộn xộn, xã hội băng hoại và đẩy đẩy sự tranh chấp, ngay cả ở các cấp bậc cao nhất trong chính phủ. Trước hiện trạng đó, nhiều người trung tín cũng đâm ra xao xuyến, và tự hỏi không biết các lời hứa của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên sẽ có bao giờ ứng nghiệm hay không?

Lòng quan ngại sâu xa của những người trung tín với Chúa đã được diễn đạt trọn vẹn qua lời của tiên tri Ha-ba-cúc trong đoạn 1:2-4. Tiên tri Ha-ba-cúc đã nói gì trong đoạn Kinh Thánh này?

Sẽ có giải pháp cho các vấn nạn như tội ác, nhiễu nhương, bội nghịch với Đức Chúa Trời, và tình trạng vô luật pháp trong xứ Giu-đa. Nhưng thật không may, giải pháp ấy lại đến từ phương bắc, từ dân tộc Ba-by-lôn, là những kẻ mà Đức Chúa Trời đành phải miễn cưỡng sử dụng để hình phạt con dân bại hoại của Ngài.

Nhiều khi thánh ý của Đức Chúa Trời dường như vô phương thực hiện. Việc này có thường xảy ra hay không? Thật ra lối nhìn bi quan như vậy sẽ thúc đẩy chúng ta nên lấy đức tin để có thể vượt lên trên khả năng hạn hẹp của con người trong sự cất nhắc hay thấu hiểu vạn vật.

Thứ Ba * 17 Tháng 11

Vua Giô-si-a Trên Ngai

Khi suy nghĩ về tình trạng nước Giu-đa lúc vua Giô-si-a lên ngôi, chúng ta nhận thấy các câu trong sách 2 Các Vua 22:1, 2 có điểm đặc biệt nào?

Thánh Kinh không có lời giải thích cho hành vi đạo đức của người trai trẻ Giô-si-a, một người con rất dễ dàng để trở nên gian ác giống như cha mình, nhưng may mắn thay, đã không làm như vậy. Lý do nào con vua Giô-si-a đã chọn một hướng đi khác. Tuy hướng đi ấy có tác động tích cực trên quốc gia Do Thái, nhưng tiếc rằng ảnh hưởng rất là giới hạn.

Vua Giô-si-a đã làm gì khi thấy đền thờ của Đức Chúa Trời cần được sửa sang?

Theo lối nói ngày nay, nhà vua đã phái bộ trưởng tài chánh đến gặp vị chức sắc tôn giáo tối cao, để yêu cầu ông ta hoạch định và giám sát toàn bộ công tác trùng tu đền thánh, gồm cả nhân công và vật liệu xây cất. Ban quản trị và điều hành dự án xây cất không cần phải báo cáo ngân quỹ chi dụng ra sao, vì họ thi hành mệnh lệnh của quốc vương một cách hoàn toàn trung tín. Vua Giô-si-a có lý do chính đáng để tin nhiệm họ, và, dựa theo sử liệu, sự tín nhiệm ấy đã được đền đáp mỹ mãn.

Tu bổ đền thờ là một chương trình đáng ngợi khen. Nhưng rốt lại, để phục hưng và cải cách một cộng đồng tôn giáo, điều gì mới thực sự thiết yếu nhất? (Xin đọc trong sách Phi-líp 2:3-8.)

Quyển Sách Sách Luật Pháp

Hãy Đọc trong sách 2 Các Vua 22:8-11. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc đền thờ được tu bổ? Khi quyển sách luật pháp được đọc cho vua Giô-si-a nghe, phản ứng của nhà vua có tầm quan trọng như thế nào?

Họ tìm được “Quyển Luật Pháp” trong đền thờ. Thánh Kinh không tiết lộ quyển sách luật pháp nào trong vòng các sách mà thủ lãnh Môi-se biên chép là quyển được khám phá. Chúng ta không có đủ dữ kiện để xác nhận quyển sách nào, duy chúng ta chỉ biết một điều, có lẽ Quyển Luật Pháp đã được chôn dấu nơi nào đó bên trong một bức tường cũ của đền thờ.

Hãy Đọc trong sách 2 Các Vua 22:12-20. Qua nữ tiên tri Hun-đa, Đức Chúa Trời đã gửi cho dân Y-sơ-ra-ên và cho đích thân vua Giô-si-a bức thông điệp nào? Nếu một bức thông điệp giống vậy được gửi cho chúng ta, nó sẽ nhấn nhủ điều gì?

Bức thông điệp tiên tri Hun-đa truyền đạt cho dân sự cũng chính là bức thông điệp tiên tri Giê-rê-mi rao giảng nhiều lần. Chủ đề của bức thông điệp là sự bội đạo của dân Y-sơ-ra-ên, và hậu quả khủng khiếp mà họ sẽ phải gánh chịu. Tuy nhiên, vua Giô-si-a đã may mắn không phải sống qua cơn đại nạn ấy, vì nhà vua đã băng hà và được an táng trước khi lời tiên tri được ứng nghiệm.

“Bằng lời của nữ tiên tri Hun-đa, Đức Chúa Trời cảnh báo cho vua Giô-si-a biết trước sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem là điều không thể lẫn tránh. Ngay cả nếu bây giờ dân Giu-đa có chịu hạ mình trước mặt Đức Giê-hô-va, thì họ sẽ vẫn không thể tránh khỏi tai họa.”—Phỏng trích từ trang 399 trong sách Các Tiên Tri và Các Vua của bà Ellen G. White.

Các Cải Cách Của Vua Giô-si-a

Hãy Đọc trong sách 2 Các Vua 23:1-28. Ý nghĩa đích thực của cuộc cải cách mà vị vua trung tín cố gắng thực hiện cho quốc gia đầy tội lỗi của mình là gì? Các hành động cải cách triệt để của vua Giô-si-a chứng minh điều gì về tình trạng quá sức tội tệ của dân tộc được chọn?

Vua Giô-si-a triệu tập tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem tại đền thờ để làm mới lại giao ước với Đức Chúa Trời. Quyển Sách Luật Pháp vừa khám phá đã được đọc lên cho cả hội chúng cùng nghe. Và rồi sau đó, toàn thể dân sự đã long trọng tái tuyên thệ một lòng trung thành với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Vua Giô-si-a cũng truyền lệnh dẹp bỏ khỏi đền thờ tất cả mọi hình tượng đã mê hoặc dân sự trong bao năm qua.

Ngoài ra, qua cuộc cải cách của vua Giô-si-a, lễ Vượt Qua từ nay không chỉ được cử hành trong phạm vi gia đình, nhưng cũng được cử hành trong phạm vi quốc gia để cả nước cùng có thể tưởng niệm. Ý nghĩa của sự thay đổi này là để đánh dấu sự kiện dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ lại một quá khứ nhớp nhơ, để bước vào một trang sử mới, nơi họ thề nguyện sẽ phụng sự hết lòng một Đức Chúa Trời đích thật. Đó là Đức Chúa Trời đã dẫn đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập, là Đấng đã ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên lưu lạc một nơi chốn mà họ có thể gọi là quê hương như Ngài đã hứa, và là Đấng luôn luôn sát cánh bên họ mỗi giờ, mỗi giây.

Sự thiết lập lễ Vượt Qua làm quốc lễ là một biểu tượng rất quan trọng, bởi vì nó đánh dấu biến cố cả nước đã chấm dứt lối sống cũ đầy lầm lạc. Ngày nay, lễ Vượt Qua mang ý nghĩa nào đối với chúng ta, là những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm? (Xin đọc trong sách 1 Cô-rinh-tô 5:7)

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Bài học tuần này giúp chúng ta tìm hiểu quá trình dân Y-sơ-ra-ên rơi vào hố thẳm tội lỗi. Chiều sâu khổng lồ của hố thẳm ấy có thể đo lường được bằng tính cách triệt để của các chính sách cải cách mà vua Giô-si-a cần áp dụng. Nhưng làm thế nào mà tinh thần đạo đức của một quốc gia có thể suy thoái sâu xa đến như vậy? Thật ra, câu giải đáp khá dễ dàng: vì con người đã quá mức bại hoại.

Trong lịch sử hay ngay cả trong hiện tại, bao nhiêu công dân “bình thường” đã phạm những trọng tội kinh hoàng? Qua sử sách, qua tin tức báo chí, chúng ta có thể quả quyết rằng có rất nhiều. Tại sao nhiều người bình thường có thể phạm các tội ác ghê ghớm như vậy? Cơ Đốc nhân có câu trả lời thật đơn giản và minh bạch: tất cả loài người chúng ta đều là tội nhân.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Công cuộc cải cách của vua Giô-si-a nhắc nhở chúng ta thế nào về tầm quan trọng của sự thắm nhuần Lời Chúa trong đời sống mình?
- 2 Ở đây chúng ta có thể nêu lên một thắc mắc khá hợp lý: nếu đã quá trễ để dân Giu-đa có thể tránh né đại họa, thì tại sao Đức Chúa Trời còn kêu gọi họ từ bỏ tội lỗi và hoàn lương? Nếu không thay đổi được vận mệnh thì cải thiện nhằm mục đích gì? Bạn có câu trả lời nào cho nghịch lý ấy hay không? Hay là câu trả lời có thể tìm thấy trong nhận xét sau đây: mục tiêu của chương trình phục hưng tâm linh là để hoán cải từng cá nhân tham gia chương trình chứ không phải để hoán cải cả nước?